

AUCT ได้รับความไว้วางใจจากกรมศุลฯ ต่อสัญญา ประมูลขายรถของกลางอีก 2 ปี



AUCT ได้รับความไว้วางใจจากกรมศุลฯ ต่อสัญญาประมูลขายรถของกลางอีก 2 ปี

เตรียมรถยนต์หุและบิ๊กไบค์กว่า 300 คันจ่อคิวประมูลขายครั้งแรกสิงหาคม

สหการประมูล (AUCT) เผยได้รับความไว้วางใจจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางต่อเนื่องอีก 2 ปี (2558-2560) จ่อคิวเปิดประมูลครั้งแรกในเดือนสิงหาคมนี้ เตรียมรถหุทั้งยี่ห้อ เบนซ์, ปอร์เช่, เฟอร์รารี รวมทั้งบิ๊กไบค์กว่า 300 คันเปิดประมูลสวนกระแสเศรษฐกิจ

นายบูรณิศ ยุกตะนันท์ หัวหน้าสำนักงานกรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางต่อไปอีก 2 ปี เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา กรมศุลกากรพึงพอใจกับผลงานในการสร้างรายได้เข้าภาครัฐได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสหการประมูลมีความพร้อมในทุกด้านในการเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นมืออาชีพที่มีความโปร่งใสในการประมูล รวมทั้งเชี่ยวชาญในการทำการตลาด และมีความทันสมัยที่นำเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการประมูลขายรถยนต์ ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ การประมูลครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ น่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี แม้ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงชะลอตัวก็ตาม แต่เชื่อว่าในตลาดยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้อรถยนต์ดังกล่าวต่อเนื่อง

สำหรับการประมูลครั้งแรกในสัญญาแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางระหว่างปี 2558-2560 จะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2558 การประมูลในครั้งนี้นี้กรมศุลกากรเตรียมนำของกลางรถยนต์หุจำนวนกว่า 300 คัน ออกมาประมูลขายด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ และรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์หุ เช่น ยี่ห้อ เบนซ์, ปอร์เช่, เฟอร์รารี และการประมูลในครั้งแรกนี้จะมีการนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เข้ามาขายทอดตลาดด้วย เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบิ๊กไบค์ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไป จึงมีการลักลอบนำเข้าและมีการสำแดงราคาเป็นเท็จเพิ่มขึ้นจึงถูกยึดมาขายทอดตลาดในครั้งนี้นี้ด้วย เช่น ยี่ห้อดูคาติ และยี่ห้อต่าง ๆ ที่มีขนาดเครื่อง 500-1,000 ซีซี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อรถยนต์ของกลางดังกล่าว ทางสหการประมูลจะนำรายการรถยนต์ทั้งหมดมาเผยแพร่ให้ทราบได้เร็ว ๆ นี้ และสามารถติดตามกำหนดการประมูล รวมทั้งวันที่จะเปิดให้ผู้สนใจดูรถยนต์ได้ที่

www.union-auction.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2934-7344